

ศูนย์บริการวิซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดดำเนินการของบริษัท

ตามเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขเฉพาะโครงการในบัตรส่งเสริมที่ทาง บริษัทจะต้อง ดำเนินการคือ

“จะต้องแจ้งยืนยันการดำเนินการตามโครงการต่อสำนักงานเมื่อครบ 6 เดือน ครบ 1 ปี และครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม” และ “จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่ จะเปิดดำเนินการ ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน..... เดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามบัตรส่งเสริม) นับตั้งแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม”

ดังนั้น ขอให้บริษัทตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ทางบริษัทจะต้องจัดเตรียมและดำเนินการตาม เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรณีที่บริษัทต้องการใช้สิทธินำเข้าช่างฝีมือโดยต้อง **ขออนุมัติตำแหน่งใหม่ และการขอขยายระยะเวลาตำแหน่ง** ทางบริษัทจะต้อง **แนบเอกสารแจ้งยืนยันการดำเนินการหรือขอขยายระยะเวลาการเปิดดำเนินการกับทางสำนักงานและหากบริษัทใดมีการรายงานความคืบหน้าโครงการทุก ๆ 6 เดือน 1 ปี และ 2 ปี ก่อนครบกำหนดเปิดดำเนินการขอให้แนบสำเนาแบบรายงานความคืบหน้าของโครงการ** ในไฟล์เดียวกับผังสายงานองค์กร

กำหนดใช้มาตรการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

โดย... ทุงฟ้า

ประกาศ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการรอรับบริการในการยื่นคำร้องขอยุ่ต่อในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และการยื่นขอใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การวิซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตามตามรางที่แนบด้านล่าง

มีข่าวฝากมาบอก

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และการขยาย

ใบอนุญาตทำงานของ BOI ที่อาคารจัตุรัสจามจุรีไม่ต้องแนบหนังสือ

เดินทางฉบับจริง สามารถใช้สำเนาแนบได้แล้วค่ะ

PRESENTED BY

กองบรรณาธิการ :

น.ส. กรองกนก มานะกิจจงกล

คณะทำงาน :

นาย กฤษณ์ กุลวิจิตรรังสี

น.ส. นริศรา ฉายขุนทด

น.ส. พรชนก ชีระเทพ

น.ส. ดวงพร ชฎาธารธรรม

เกณฑ์การยื่นคำร้องต่าง ๆ ภาค 3 (ต่อ)

การยื่นเรื่องขอบรรจุคนต่างด้าวและขอให้ครอบครัวเข้ามาใน ประเทศ (นักบิน) ข้อ 4.3

ในการกรอกข้อมูลตัวบุคคลต้องตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง

1. กรอกชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางทุกประการ ซึ่งบางประเทศจะแยก ชื่อจริง กับ นามสกุลอย่างชัดเจน ยกเว้นชื่อ-นามสกุลที่มีสัญลักษณ์ขอให้สังเกตข้อความด้านล่างของรูปในหน้าหนังสือเดินทาง และอีกกรณีคือชื่อ-นามสกุลที่มีเครื่องหมาย , หรือใส่ตรงตามหนังสือเดินทาง
2. หนังสือรับรองการศึกษา ขอให้แนบหนังสือรับรองที่ได้รับจากสถาบันนั้นๆ หรือใบประกาศนียบัตร
3. หนังสือรับรองการทำงาน จะต้องได้รับรองจากบริษัทที่ผ่านงานมาเท่านั้น
4. แบนรูปถ่ายใช้ในราชการเท่านั้นขนาด 160 x 240 pixels
5. กรอกเลขที่พาสปอร์ตและเลือกสัญชาติให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง
6. เลือก “วันที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ถึง” ในระบบให้ตรงกับตราประทับขาเข้าที่ได้รับจาก ตม.
7. สำเนาหนังสือเดินทาง ประกอบด้วย หน้าหนังสือเดินทางหน้าแรก และ Non-B ที่ออกโดยสถานทูตล่าสุด, หน้าประทับตราขาเข้าล่าสุด และบัตรขาออก ให้อยู่ใน ไฟล์เดียวกัน
8. แนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และหนังสือขอสนับสนุนจากกรมการบินพลเรือน
9. เหตุผล - เพิ่มเติมถึงบริษัทมีจำนวนเครื่องบินลำ นักบินไทย-ต่างชาติกี่คน

โดย...ร่มฉัตร

เกร็ดเล็ก...เกร็ดน้อย

กลับมาอีกครั้ง...หลังจากหายหน้าไป ^^

ทราบหรือไม่ว่ารูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นงานราชการต้องเป็นอย่างไร

บึงปอง....จะต้องมีพื้นหลังเป็นสีพื้น, ถ่ายหน้าตั้งตรง และอย่าสวมหมวกหรือสิ่งคลุมศีรษะที่เป็นการปกปิดผมหรือแนวผม ยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครสวมใส่ทุกวันภายใต้ข้อกำหนดทางศาสนา ในรูปถ่ายจะต้องมองเห็นทั้งใบหน้าเต็มและ สิ่งปิดคลุมศีรษะจะต้องไม่ทำให้เกิดเงาบนใบหน้า

โดย...ลำแพน

ตรวจคนเข้าเมืองและแรงงาน

เราขอบอกเลยว่า ขั้นตอนในส่วนของบีโอไอ ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ นะจ๊ะ แต่สำหรับในส่วนของ ตม. และแรงงานนั้น เรามีข้อมูลมาฝาก ตามนี้เลยจ้า

ตรวจคนเข้าเมือง

ประทับตราต่ออายุ	ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท/คน
Re-Entry Single	ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/คน (ถ้ามี)
Re-Entry Multiple	ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท/คน (ถ้ามี)

แรงงาน กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายใต้บีโอไอ ไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ จ้า

โดย...พิกุล

ตามที่ได้ส่งระบบการรองรับบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการยื่นขอ
ใบอนุญาตทำงานกับกรมจัดหางาน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อ่างอิง
จากจดหมายข่าวที่ได้ประกาศไปฉบับที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2558 นั้น ได้ขอยกเลิก
และขอให้ดำเนินการตามระเบียบของเอกสารแนบ และขอให้ใช้ฉบับแก้ไขนี้แทน

ประกาศศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ตามที่ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ได้ทดลองจัดระบบกระจายคิวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 นั้น พบว่าที่ผ่านมากการรับบัตรคิวเพื่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และการยื่นขอใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้มาติดต่อส่วนใหญ่แม้จะได้รับบัตรคิวแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้รับบริการภายในระยะเวลาแล้วเสร็จ 3 ชั่วโมงตามที่กำหนด เนื่องจากมีจำนวนผู้มาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้การจัดรอบการรับ **บัตรคิวของ ตม.** ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกและลดระยะเวลาการรอรับบริการตามคิว ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงตามที่กำหนด

- **ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558** เป็นต้นไป ตม.จะประกาศคิวและระยะเวลาดำเนินการ **สำหรับกิจการ BOI**
- **การทบทวนในประเด็น ไม่ต้องแนบ WP + แสดงตัวครั้งเดียวตอนถ่ายรูป** อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สตม. หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประกาศศูนย์บริการวิซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ตามที่ ศูนย์บริการวิซ่าและใบอนุญาตทำงาน ได้ทดลองจัดระบบกระจายคิวตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 นั้น พบว่าที่ผ่านมากการรับบัตรคิวเพื่อยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และการยื่นขอใบอนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้มาติดต่อส่วนใหญ่แม้จะได้รับบัตรคิวแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้รับบริการภายในระยะเวลาแล้วเสร็จ 3 ชั่วโมงตามที่กำหนด เนื่องจากมีจำนวนผู้มาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้การจัดรอบการรับบัตรคิวให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ **และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการรอรับบริการตามรอบการแจกคิวให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงตามที่กำหนด** จึงขอแจ้งกำหนดการแจกบัตรคิว **ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558**

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตารางการให้บริการของกรมจัดหางาน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ตรวจเอกสารและรับบัตรคิว ที่ช่องบริการหมายเลข 9

รอบการแจกบัตรคิว	เวลา	WP – BOI (ใช้สำเนา PP ไม่ต้องแนบตัวจริง)	WP - ธุรกิจทั่วไป
รอบที่ 1	07.45	70	30
รอบที่ 2	11.15	60	25
รอบที่ 3	14.15 - 15.00	50	20

หมายเหตุ กรณีธุรกิจทั่วไป จะต้องมียุทธกิจทะเบียนชำระเต็มมูลค่า 30 ล้านบาท หรือ
 ทุนดำเนินการไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท (**เฉพาะสินทรัพย์หมุนเวียนเท่านั้น**)

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558